





สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

24 พฤศจิกายน 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> นโยบาย</p>	
<p>ตู้ห่วยใย</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, มติชน, แนวหน้า, ประชาชาติ, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, กท.ธุรกิจ, INN, hfocus, thecoverage, topnews, prd., thebetter, thebangkokinsight, sondhitalk, ch7, pptvhd36, thestandard)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เผย สธ. กรุงเทพฯ และสปสช. ได้เปิดตัว “ตู้ห่วยใย บริการการแพทย์ทางไกลเชิงรุกในชุมชนด้วย 30 บาทรักษาทุกที่” ดูแลผู้ป่วยสิทธิบัตรทองพบหมอมผ่านวิดีโอคอล ไม่ต้องไป รพ. ดูแลรักษารอบคลุม 42 กลุ่มอาการ รอรับยาที่บ้าน เริ่มนำร่องที่ชุมชนสหกรณ์เคหสถานเจริญชัยนิมิตใหม่ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เมื่อ 4 พ.ย. 67 เป็นแห่งแรก พร้อมจะขยายติดตั้งเพิ่มครบ 50 เขตทั่ว กทม. หากประเมินผลแล้วประชาชนตอบรับบริการ</p>	
<p>การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, บ้านเมือง, hfocus, ch3plus, nationtv, TNN)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. พร้อมนพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. และนพ.ภาณุมาศ ญาณเวทวิทย์สกุล อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ปีงบประมาณ 2568 พร้อมกล่าวถึงนโยบายคนไทยห่างไกลโรคและภัยสุขภาพ เน้นย้ำถึงความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพในทุกมิติ ซึ่งการประชุมในวันนี้ จะช่วยเสริมสร้างความร่วมมือในทุกกระดับ ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศไทย ทั้งนี้ สธ. ให้ความสำคัญกับการเพิ่มองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรภาคีเครือข่ายด้านสาธารณสุข และการพัฒนาระบบรวมทั้งกลไกการขับเคลื่อนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในระดับพื้นที่ให้ไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยกรมควบคุมโรคได้ขับเคลื่อนการดำเนินงาน ได้แก่ 1. เร่งรัดการรักษาโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี 2. เร่งรัดการค้นหาและรักษาวัณโรคระยะแฝง 3. ขับเคลื่อนแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว 4. ขับเคลื่อนมาตรการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า 5. ขยายผลการฉีดวัคซีน HPV 6. ขยายการมีธนาคารที่นึ่งนึ่งนึ่งสำหรับเด็ก 7. ผลักดันการควบคุมโรคไม่ติดต่อและพ.ร.บ.โรคไม่ติดต่อ และ 8. ผลักดันการจัดทำเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ควบคุมโรคยิ่งชีพ”</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>วางแผนเพิ่มนักกายภาพบำบัด</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน กล่าวปาฐกถาช่วงหนึ่งเรื่อง วิชาชีพกายภาพบำบัดกับการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน ในงานประชุมวิชาการสภากายภาพบำบัด 2567 ว่า สธ. วางแผนเพิ่มนักกายภาพบำบัด จาก 1.4 หมื่นคน เป็น 2 หมื่นคนรองรับภาระงาน พร้อมเชิญชวนนักกายภาพฯ ร่วมมีบทบาทส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค NCDs ตามนโยบาย สธ. ชวนประชาชนเข้าฟิตเนส ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพดี หนึ่งในแนวทางช่วยคนไทยอายุยืน</p>	
<p>คาเฟ่ปลาคาร์พ</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ch7, springnews, brighttv, springnews, news1live)</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย เผยถึงกรณีคาเฟ่ปลาคาร์พที่ จ.ชลบุรี ซึ่งมีเสียงวิจารณ์ถึงเรื่องความสะอาดและสุขภาพของปลา ว่า ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 กำหนดแต่พื้นที่ห้องครัว ไม่ได้กำหนดสุขลักษณะของพื้นที่การรับประทานอาหารไว้ ทั้งนี้ ต้องประกอบกับข้อบัญญัติของ อปท. ด้วย ว่ามีการกำหนดสุขลักษณะของสถานที่รับประทานอาหารไว้หรือไม่ ดังนั้นเรื่องสุขลักษณะอาจจะไม่มีผิดตรง ๆ แต่เรื่องการเลี้ยงสัตว์อาจมีประเด็นการขออนุญาตก่อนการดำเนินการ ซึ่งเป็นอำนาจของท้องถิ่น โดยกรมอนามัยจะลงติดตามและประสานงานเพื่อความปลอดภัยของประชาชน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เร่งปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ ChiangmaiNews</p> <p>- นพ.จิตติ แสงธรรม รองอธิบดีกรมอนามัย เผยว่า กรมฯ ขอความร่วมมือ อปท. เร่งปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน และควบคุมการผลิตให้ได้มาตรฐานตามแนวทาง 3C คือ 1) Clear : มีการจัดการระบบประปาให้สะอาด เป็นระเบียบ และผลิตน้ำประปาให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 2) Clean ผลิตน้ำประปาได้ตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ และ 3) Chlorine มีการเผื่อประจุปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำประปาด้วยชุดทดสอบภาคสนามอย่างง่าย (อ.31) ที่กรมอนามัยได้ผลิตขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้น้ำ หลังสุ่มตรวจสอบน้ำประปาหมู่บ้าน พบการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรียและพบเชื้ออีโคไล</p>	
<p>ตัดหรือตันจมูกเล็บเสี่ยงติดเชื้อ</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, sondhitalk)</p> <p>- กรมอนามัย ชี้แจงประเด็นที่มีการแชร์ข้อมูลการตัดหรือตันจมูกเล็บเสี่ยงติดเชื้อ ทำให้เชื้อโรคเข้าไปได้ ว่า เป็นข้อมูลจริง โดยการตัดหรือตันจมูกเล็บจะทำลายเกราะป้องกันตามธรรมชาติ อาจทำให้เกิดบาดแผลบริเวณโคนเล็บ เป็นช่องทางให้เชื้อโรคเข้าไปสะสมและเกิดการติดเชื้อได้ง่ายขึ้น ในกรณีที่ติดเชื้อรุนแรง อาจทำให้เล็บผิดรูปหรือหลุดได้</p>	
<p>เพิ่มยาสมุนไพรไทยดูแลผู้ป่วยบัตรทอง</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ไทยรัฐ) เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>- ทพ.อรุณพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. เผยว่า เมื่อ 4 พ.ย. ที่ผ่านมามี บอร์ด สปสช. เห็นชอบข้อเสนอการขับเคลื่อนสนับสนุนการใช้ยาสมุนไพรในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มอบให้ สปสช. ดำเนินการตามข้อเสนอ มุ่งเน้นรายการยาสมุนไพรที่มีศักยภาพ และสามารถใช้ทดแทนยาแผนปัจจุบันสำหรับผู้ป่วย 10 กลุ่มโรคและอาการสำคัญ รวม 32 รายการ โดย สปสช. จะประสานกับกรมการแพทย์แผนไทยฯ และกรม สบส. ในการพัฒนาศักยภาพสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ให้สามารถจัดบริการนวด อบ ประคบ เพื่อการรักษา และสามารถขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการอื่นตามมาตรา 3 ในระบบบัตรทอง และให้ สปสช. ออกแบบกลไกบริหารงบประมาณ แหล่งงบประมาณ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายชดเชย เสนออนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง และกลับมาเสนอคณะกรรมการพิจารณาต่อไป</p>	
<p>คดีหมอบุญ</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, thaipbs, sanook, sondhitalk)</p> <p>- นพ.บุญ วนาสิน เจ้าของ รพ.ธนบุรี พร้อมครอบครัว ถูกกล่าวหาเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงประชาชนและฟอกเงิน มีผู้เสียหายกว่า 500 ราย ถูกหลอกลวงลงทุนในโครงการสุขภาพใหญ่สุดในประเทศไทย ในลักษณะเสนอการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงพร้อมดอกเบี่ยล่วงหน้า แต่เมื่อถึงกำหนดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยในปี 2567 กลับมีปัญหาในการจ่ายเงิน เชื่อกันว่าผู้ลงทุนจำนวนมากไม่สามารถขึ้นเงินได้ ส่งผลให้เกิดการแจ้งความเป็นวงกว้าง</p>	
<p>อมาโต้เคลียร์บมคตสินค้าไม่ผ่าน อย.</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, mcot, INN, ch7, ch3plus, thebangkokinsight)</p> <p>- นายธนาตรีชัยฉัตร ภูโชคนันต์ หรือเซน ธนา ประธาน บ.อมาโต้ กรุ๊ป จำกัด พร้อมทนายความ ร่วมเปิดคลังสินค้าเพื่อชี้แจงประเด็นข้อพิพาทกับคู่กรณีเกี่ยวกับสินค้าจำนวน 4.9 ล้านซอง ที่ไม่ตรงตามสรรพคุณ ส่งผลให้ไม่สามารถขอใบอนุญาตจาก อย. ได้ และต้องเรียกคืนสินค้าล็อตแรก กระทั่งการจำหน่ายและสินค้าในคลังเริ่มหมดอายุ พร้อมยื่นฟ้องศาลขอคืนสินค้าและยกเลิกสัญญา ขณะที่คู่กรณีฟ้องให้ชำระหนี้ ซึ่งศาลชั้นต้นตัดสินให้คู่กรณีชนะ แต่เซนได้ยื่นอุทธรณ์ พร้อมปฏิเสธข้อกล่าวหาฉ้อโกง ยืนยันสินค้ายังอยู่ครบและบริษัทไม่มีเจตนาหลอกลวง ย้ำว่าปัญหานี้เป็นเรื่องระหว่างบริษัท ไม่เกี่ยวกับสังคมและพร้อมปฏิบัติตามคำตัดสินของศาล</p>	
<p>แคนาดาพบผู้ป่วยฝีดาษวานร clade I รายแรก</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (mcot, TNN, ch7, prd.)</p> <p>- สธ.แคนาดา แถลงยืนยันพบผู้ป่วยโรคฝีดาษวานรคลัดวัน (clade I) รายแรกของประเทศ ติดเชื้อจากการเดินทาง อยู่ระหว่างการแยกกักตัว ด้านองค์การอนามัยโลก ประกาศว่าจะยกระดับการเตือนฝีดาษวานรให้เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขต่อไป เนื่องจากยอดผู้ติดเชื้อยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 ประเด็นลบ/ข่าวผลกระทบ	
-	